
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2567 

วันที่ 12 พฤศจกิายน 2567 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

********************** 

 ผู้มาประชุม 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1. นายสมใจ  ดาหนองเป็ด ประธานสภา อบต. สมใจ  ดาหนองเป็ด 

2. นายสมาน  หงษ์ค าดี รองประธานสภา อบต. สมาน  หงษ์ค าดี 

3. นายเสาร์   เต้หนองเป็ด สมาชิกสภา อบต. เสาร ์  เต้หนองเป็ด 

4. นายประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง สมาชิกสภา อบต. ประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง 

5. นายประมงค์  สพีลเล่ห์ สมาชิกสภา อบต. ประมงค ์ สพีลเล่ห์ 

6. นายสัมฤทธิ์  จ าบัวขาว สมาชิกสภา อบต. สัมฤทธิ์  จ าบัวขาว 

7. นางสาวกัลยา   ประจ าเมือง สมาชิกสภา อบต. กัลยา   ประจ าเมือง 

8. นางนวลจันทร์  อินกลาง สมาชิกสภา อบต. นวลจันทร์  อินกลาง 

9. นายคุณาสิน  ชิมช้า สมาชิกสภา อบต. คุณาสนิ  ชิมช้า 

10. นายเตรยีม  แสนประกอบ สมาชิกสภา อบต. เตรียม  แสนประกอบ 

11. นายคมสันต์  นาสมพงษ์ เลขานุการสภา อบต. คมสันต์  นาสมพงษ์ 

 

ผูไ้ม่มาประชุม  

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1. นายโกสิต  บุญเสนา นายก อบต. โกสิต  บุญเสนา 

2. นายธนดล  โควินทะสูตร รองนายก อบต. ธนดล  โควินทะสูตร 

3. นายชาติกล้า  ปะติตัง รองนายก อบต. ชาติกล้า  ปะติตัง 

4. นายอนัน   ค าพร เลขานุการนายก  อบต. อนัน   ค าพร 

5. นายวิรัตน์  โพธิ์พัฒน์ ผช.ผญบ.โนนศรสีงา่ ม. 4 วิรัตน์  โพธิ์พัฒน์ 

6. นายชาตรยี์ธนัย  พันสนิต รพ.สต.โนนสะอาด ชาตรยี์ธนัย  พันสนิต 

7. นางมะลิวัลย์  คลังภูเขียว ครู รร.บ้านหนองเป็ด มะลิวัลย์  คลังภูเขียว 

8. นางสริิกร  จันสมุทร ผญบ.โนนส าราญ ม. 10 สิรกิร  จันสมุทร 

9. นางบังอร  สุภาพ ผช.ผญบ.โนนศรสีงา่ ม. 4 บังอร  สุภาพ 

10. นายประพันธ์  ปาทา ก านันต าบลท่าใหญ่ ประพันธ์  ปาทา 

11. นางสาววันนภา  เสมาทอง ผช.ผญบ.หนองเป็ด ม. 1 วันนภา  เสมาทอง 

12. นายพัฒนา  กองเกิด ผญบ.ห้วยเชอืก ม. 9 พัฒนา  กองเกิด 

13. นายแสงเดือน  ชัยแสง ผญบ.โนนศรทีอง ม. 5 แสงเดอืน  ชัยแสง 

14. นายคุณธรรม  จันมะโฮง ครู รร.บ้านหนองเป็ด คุณธรรม  จันมะโฮง 

15. นายรัชพงศ์  ฤาชา ครู รร.ราษฎรบ์ ารุง รัชพงศ์  ฤาชา 

มผีูเ้ข้าประชุม จ านวน 11 ท่าน และผูเ้ข้าร่วมประชุม จ านวน 15 ท่าน 

เริ่มประชุมเวลา   09.00 น.   

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายคมสันต์ นาสมพงษ์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ นับองค์

ประชุมแล้วมีผู้เข้าประชุม จ านวน 11 ท่าน และผูเ้ข้าร่วมประชุม 15 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมจงึขอเชิญ นายสมใจ  

ดาหนองเป็ด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ จุดธูป เทียน เพื่อบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิด

ประชุม สภาสมยัสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2567 ตามระเบียบวาระอีกต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ - แจง้ พรุ่งนี้ เวลา 09.00 น. เชิญท่านสมาชิกสภา อบต. ร่วมงานทอดกฐินที่วัดศาลาลอย 

บ้านหนองเป็ด ม. 1 

 - วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ร่วมงานลอยกระทง ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

เริ่มเวลา 17.00 น. 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ครั้งที่  1 เมื่อวันที่  26 

กันยายน 2567 แล้ว มีท่านใดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขในถ้อยค ารายงานการประชุม หรือไม่ 

ถ้าไม่มีกระผมขอมตทิี่ประชุม ท่านใดเห็นชอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ขอให้ยกมอืขึน้ 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 11 ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอใหท้ี่ประชุมทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  เรื่องพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ประจ าปี 

พ.ศ. 2568 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต. ได้เสนอก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าใหญ่ ประจ าปี พ.ศ. 2568 

นายเตรยีม แสนประกอบ ส.อบต. ม.11 เสนอ 4 สมัย 

ผูร้ับรอง 1. นายสัมฤทธิ์  จ าบัวขาว ส.อบต. ม.5 

 2. นายคุณาสิน  ชิมช้า  ส.อบต. ม.9 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ ในเมื่อไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบ

อนุมัติให้พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ประจ าปี 

พ.ศ. 2568 เป็น 4 สมัย ขอให้ยกมอืขึน้ 

มตทิี่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติเป็นเอกฉันท์ 11 ท่าน 

ประธานสภาฯ เชญิท่านสมาชิกสภา อบต. ก าหนดวันประชุมสภาในแต่ละสมัย สมัยละ 15 วัน 

นางนวลจันทร์  อินกลาง  ส.อบต. ม.8 สมัยที่ 1 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2568 

ผูร้ับรอง 1. นายคุณาสิน  ชิมช้า  ส.อบต. ม.9 

 2. นางสาวกัลยา  ประจ าเมือง ส.อบต. ม.7 

นายสัมฤทธิ์  จ าบัวขาว ส.อบต. ม.5 สมัยที่ 2 วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2568 

ผูร้ับรอง 1. นายประมงค์  สีพลเล่ห์ ส.อบต. ม.4 

 2. นางนวลจันทร์  อนิกลาง   ส.อบต. ม.8 

นายคุณาสิน  ชิมช้า ส.อบต. ม.9 สมยัที่ 3 วันที่ 10-24 กันยายน 2568 

ผูร้ับรอง 1. นายสัมฤทธิ์  จ าบัวขาว ส.อบต. ม.5 

 2. นายประมงค์  สีพลเล่ห์ ส.อบต. ม.4 

นายเสาร์  เต้หนองเป็ด ส.อบต. ม.1 สมัยที่ 4 วันที่ 1-15 พฤศจกิายน 2568 

ผูร้ับรอง 1. นายคุณาสิน  ชิมช้า  ส.อบต. ม.9 

 2. นางสาวกัลยา  ประจ าเมือง ส.อบต. ม.7 
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ประธานสภาฯ ถามที่ประชุม มีท่านใดต้องการเสนอหรือเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่

ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติใหก้ าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ประจ าปี พ.ศ. 2568 ดังนี้ 

สมัยที ่1 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2568 

สมยัที่ 2 วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2568 

สมยัที่ 3 วันที่ 10-24 สิงหาคม 2568 

สมัยที่ 4 วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2568 

ขอให้ยกมอืขึน้ 

มตทิี่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติเป็นเอกฉันท์ 11 ท่าน 

ประธานสภาฯ เชญิท่านสมาชิกสภา อบต. เสนอก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่า

ใหญ่ สมัยที่ 1 ของปีถัดไป 

นางสาวกัลยา  ประจ าเมือง ส.อบต. ม.7 สมัยที่ 1 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2569 

ผูร้ับรอง 1. นายเตรยีม  แสนประกอบ ส.อบต. ม.11 

 2. นางนวลจันทร์  อนิกลาง ส.อบต. ม.8 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุม มีท่านใดต้องการเสนอหรือเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่

ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติใหก้ าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

สมัยที่ 1 ของปีถัดไป คอื สมัยที่ 1 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2569 ขอให้ยกมอืขึน้ 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 11 ท่าน 

4.2 เรื่องพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

ประธานสภาฯ   ขอเชญิท่านสมาชิกสภา อบต. เสนชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล จ านวน 3 ท่าน 

นางนวลจันทร์  อินกลาง  ส.อบต. ม.8 เสนอคนที่ 1 นายเสาร์ เต้หนองเป็ด ส.อบต. ม.1 

ผูร้ับรอง 1. นางสาวกัลยา  ประจ าเมือง ส.อบต. ม.7 

 2. นายคุณาสิน  ชิมช้า  ส.อบต. ม.9 

นายประมงค์  สพีลเล่ห์ ส.อบต. ม.4 เสนอคนที่ 2 นายเตรยีม แสนประกอบ ส.อบต. ม.11 

ผูร้ับรอง 1. นายเสาร์  เต้หนองเป็ด ส.อบต. ม.1 

 2. นายสัมฤทธิ์  จ าบัวขาว ส.อบต. ม.5 

นางสาวกัลยา  ประจ าเมือง ส.อบต. ม.4 เสนอคนที่ 3 นางนวลจันทร์ อินกลาง ส.อบต. ม.8 

ผูร้ับรอง 1. นายประมงค์  สีพลเล่ห์ ส.อบต. ม.4 

 2. นายเตรยีม  แสนประกอบ ส.อบต. ม.11 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุม มีท่านใดต้องการเสนอหรือเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่

ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 



-5- 

1. นายเสาร์  เต้หนองเป็ด ส.อบต. ม.1 

2. นายเตรยีม  แสนประกอบ ส.อบต. ม.11 

3. นางนวลจันทร์  อนิกลาง   ส.อบต. ม.8 

ขอให้ยกมอืขึน้ 

มตทิี่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติเป็นเอกฉันท์ 11 ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ เชญิที่ประชุมเสนอในเรื่องอื่นๆ 

นายเตรยีม แสนประกอบ ส.อบต. ม.11 ฝากประธานเรื่องไฟฟ้าแสงจันทร์ เพราะดับมานานแล้ว ยังไม่ได้ซ่อม 

นายเสาร์ เต้หนองเป็ด ส.อบต. ม.1 ขอบคุณคณะบริหารและท่านสมาชิกสภาฯ ที่ ให้ บ้านหนองเป็ด ม.1 ได้เป็น

เจ้าภาพกฐินต าบลครับ 

นางนวลจันทร์ อินกลาง ส.อบต. ม.8 ขอขอบคุณที่อนุมัติโครงการถนน คสล. และรางระบายน้ า ม.8 ตอนนี้ก าลัง

ด าเนนิการค่ะ 

นางสาวกัลยา ประจ าเมือง ส.อบต. ม.7 ฝากท่านประธานถึงฝ่ายบริหาร อยากให้เร่งด าเนินการซ่อมแซมถนน        

เพื่อการเกษตร 

นายประมงค์ สีพลเล่ห์ ส.อบต. ม.4 เรื่องไฟฟ้าแสงจันทร์ บ้านโนนศรีสง่า ม.4 อบจ.ชัยภูมิ ได้ด าเนินการเสร็จ

เรียบร้อยแลว้ ขอบคุณครับ 

นายคุณธรรม จันมะโฮง ครู รร.บ้านหนองเป็ด ชี้แจงยอดนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเป็ด มี 219 คน ช้ันอนุบาล2-

ม.3 ผู้อ านวยการมีนโยบายให้ ม.1-ม.3 กินอาหารกลางวันกับนักเรียนช้ันประถม เพื่อเป็น

การป้องกันความปลอดภัยของเด็กนักเรียนที่ออกมากินข้าวข้างนอกโรงเรยีน 

นายชาตรีย์ธนัย พันสนิต ผอ.รพ.สต.โนนสะอาด เรื่องสถานการณ์ไข้เลือดออกที่บ้านโนนมะค่า ตอนนี้สงบลงแล้ว 

สัปดาห์หน้าจะออกคัดกรองเบาหวาน/ความดัน ของ รพ.สต.โนนสะอาด 

นายประพันธ์ ปาทา ก านันต าบลท่าใหญ่ วันนีผู้ใ้หญ่บ้านมาน้อย เพราะติดภารกิจอบรมที่อ าเภอหนองบัวแดง 

นางนวลจันทร์ อนิกลาง ส.อบต. ม.8 เรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์ตอนนีย้ังต้องการอยู่และขอบคุณท่านนายกที่มาร่วมงาน

กฐิน ม.8 ขอบพระคุณอย่างสูงคะ่ 

นายก อบต. - เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างช ารุดจะรีบด าเนินการให้ ส่วนโซล่าเซลล์จะเร่งด าเนินการ 

 - เรื่องถนนเพื่อการเกษตรก็จะรีบด าเนินการเร็วๆ นี้ 

 - เรื่องการขยายเขตไฟฟ้า รอเจ้าหนา้ที่การไฟฟ้าลงมาดูพืน้ที่เพื่อประมาณการครับ 

นางสาวกัลยา ประจ าเมือง ส.อบต. ม.7 เรื่องประปาหมู่บ้านค่าไฟไม่เพียงพอ อยากได้ระบบโซล่าเซลล์น้ าประปา

หมูบ่้าน 

นายก อบต. - รายละเอียดโครงการตา่งๆ ที่ผ่านสภาไปแล้ว ตอนนี้ก าลังให้กองชา่งด าเนินการอยู่ 

 - ขอขอบคุณประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ที่ไปร่วมงานแสดงความยินดีกับ 

ผอ.ธีรพงษ์ บุญเสนา ที่โรงเรียนชุมชนหนองบัวแดง 

ประธานสภาฯ ขอนัดประชุมสภา อบต. ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 

ครั้งที่ 2 
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นายเสาร์ เต้หนองเป็ด  ส.อบต. ม.1 สอบถามถนนแอสฟัลต์และถนน คสล. ช ารุด อยากใหเ้ร่งด าเนินการซ่อมแซม 

เพราะตอนนีใ้กล้ถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้ว อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ครับ 

นายก อบต. วันที่ 15 พฤศจกิายน 2567 ใหส้ภา อบต. น าเสนอครับ 

นายเตรียม แสนประกอบ ส.อบต. ม.11 อยากให้เร่งซ่อมแซมไฟฟ้าแสงจันทร์ และแจ้งว่าแต่ละวันก าลังซ่อมไฟฟ้า

บ้านไหนครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณ ม.11 ที่ให้ค าแนะน าเรื่องการซ่อมไฟฟ้าของช่างไฟ อยากให้ ฝ่ายบริหารตั้ง

โครงการไฟโซล่าเซลล์ในหมู่บ้านจะได้ลดปัญหาลงบ้าง 

นายก อบต. - ประเด็นข้อเสนอดีครับ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 จะให้ทางช่างมาร่วมประชุมด้วย    

ว่าในการท างานมปีัญหาอะไรบ้าง จะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร 

 - พรุ่งนี้มีกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เวลา 08.30 น. ให้ท่านสมาชิกสภา อบต. เข้าร่วม

กิจกรรมพร้อมกันที่ อบต. จากนั้น น ากองกฐินไปที่วัดศาลาลอยพร้อมนักเรียนร่วมฟัง

ธรรมและรับประทานอาหารรว่มกัน 

 - งานประเพณีลอยกระทง เช้าวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ด าเนินการตั้งเวที เครื่องเสียง 

และเวลา 17.00 น. เริ่มการแสดงของแต่ละหมูบ่้าน 

นายสัมฤทธิ์ หงษ์ค าดี ส.อบต. ม.5 เสนอปิดประชุม 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ ในเมื่อไม่มี และมีผู้เสนอปิด

ประชุม กระผมขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

 ผูร้ับรอง  1. นายเสาร์  เต้หนองเป็ด ส.อบต.  ม.1 

   2. นายประมงค์  สีพลเล่ห์ ส.อบต.  ม.4 

 เราก็ประชุมกันมานานพอสมควรแล้ว มีผู้ เสนอปิดประชุม มีผู้รับรองแล้ว ผมต้อง

ขอขอบคุณท่านที่มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม เห็นว่าสมควรต่อเวลาแล้ว กระผมขอปิด

ประชุมในสมัยสามัญ สมัยที ่4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2567 บัดนีค้รับ 

ปิดประชุมเวลา   16.00 น. 

ลงช่ือ     คมสันต์   นาสมพงษ์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม    

         (นายคมสันต์   นาสมพงษ์) 

       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 

       ลงช่ือ  เตรียม   แสนประกอบ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                          

    (นายเตรียม   แสนประกอบ) 

         ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

       ลงช่ือ   เสาร์  เต้หนองเป็ด   ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                          

            (นายเสาร์  เต้หนองเป็ด) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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       ลงช่ือ  นวลจันทร์  อินกลาง  ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

            (นางนวลจันทร์   อนิกลาง) 

       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ และมีมติรับรองการประชุมคราวที่แล้ว  

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2567 วันที่ 26  

กันยายน 2567 

 

ลงช่ือ   สมใจ   ดาหนองเป็ด    ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นายสมใจ    ดาหนองเป็ด) 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 


